

*
Số 68- BC/BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố đánh giá tình hình thực hiện QCDC năm 2021 với các nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, thành phố đã quyết tâm thực hiện có hiệu quả “*mục tiêu kép*”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Năm 2021, thành phố có 10/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tập trung nguồn lực, khẩn trương nhiệm vụ tái thiết sau thiên tai; quyết liệt, linh hoạt thực hiện các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid - 19, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đặc biệt, nổi lên trong trong khó khăn là những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc đã được phát huy, người dân trên địa bàn đã lan tỏa tinh thần “*tương thân, tương ái*”, “*lá lành đùm lá rách*”, đồng lòng, sẻ chia, chung tay của cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,55% so với năm 2020; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 595,011 tỷ đồng, đạt 128,79% dự toán tỉnh giao, đạt 120,20% dự toán HĐND thành phố giao; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vượt so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 5.138 tỷ đồng, tăng 16,55% so với năm 2020¹. Thực hiện chủ đề năm “*Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị*” đạt nhiều kết quả quan trọng; thành phố đã bước đầu xây dựng và triển khai một số đề án, dự án trọng điểm, đặc biệt đã tiếp cận Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay AFD; các hợp phần xây dựng đô thị thông minh được triển khai quyết

¹ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 là 4.408 tỷ đồng

liệt. Tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; chất lượng hoạt động dịch vụ công ích ngày càng được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh; chủ động triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến an toàn, thích ứng trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19; y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,34% so với năm 2020². Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đảm bảo tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; đảm bảo an toàn, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “*Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về “*Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn*”; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về “*Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”; Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ “*Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động*” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid- 19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, thực sự là ngày hội dân chủ của toàn dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực quy chế dân chủ; phê duyệt chương trình, kế hoạch

² Số hộ nghèo cuối năm 2021 là 352 hộ, chiếm 1,45% tổng số hộ (theo chuẩn cũ). Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; thành phố còn 472 hộ nghèo, chiếm 1,94%

công tác năm 2021 của Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; chỉ đạo tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn: Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 207-CV/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố”, Nghị quyết số: 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Năm 2021 Thành ủy xây dựng chủ đề “Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền vững mạnh” để quán triệt thực hiện trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh chủ chốt các cơ quan, đơn vị thành phố, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chức danh chủ chốt các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giới thiệu nhân sự phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự ứng cử bầu các chức danh lãnh đạo thành phố và các ủy viên UBND thành phố. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng nhu cầu công tác; giới thiệu ứng cử chức danh chủ chốt các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố khi có thay đổi (Chủ tịch UBND, HĐND). Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy trình trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các phòng ban của UBND. Thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử để HĐND phường bầu giữ chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung chủ đề năm 2021 “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức đối thoại, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định, quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ đó tháo gỡ kịp

thời những khó khăn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của Nhà nước.

2. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021 và các quy chế phối hợp hoạt động với các ban, ngành trên địa bàn thành phố. Công khai, dân chủ trong việc hiệp thương, giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp giai đoạn 2021 – 2026 đúng quy trình, thời gian và tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao 99,65%, trong đó có 6/9 phường đạt 100%.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước, nhất là xác định trách nhiệm của công dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân để xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao quà cho hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, gia đình khó khăn trong dịp lễ, tết.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã triển khai giám sát các nội dung liên quan theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đã tiến hành giám sát 11 nội dung đối với 22 đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” gắn với chủ đề năm của thành phố “*Quy hoạch giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị*” đã vận động Nhân dân đóng góp trên 3,4 tỷ đồng, xây dựng 78 công trình phục vụ dân sinh, 07 tuyến phố đèn led, đèn lồng tô; đổi thoại, vận động được 776/894 hộ dân chấp thuận giải phóng mặt bằng, triển khai thi công 49 công trình trên toàn địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ chống dịch Covid -19. Ban Thường trực UBMT thành phố đã chủ động tham mưu BTV Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố phân bổ, hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 một cách kịp thời, hiệu quả; hỗ trợ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, tại các chốt phong tỏa, hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình trong khu phong tỏa, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn theo quy định,

góp sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói trong mùa dịch. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động "*xoá nhà tạm bợ đột nát*" trên toàn thành phố, đã hỗ trợ xây dựng 16 Nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 14 nhà số tiền 904.000.000 đồng; hỗ trợ sinh kế giúp bà con nhân dân khôi phục sản xuất sau thiệt hại do lũ lụt thời điểm cuối năm 2020, với tổng số tiền 1.773.700.000 đồng.

3. Hoạt động của BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở

Bám sát chương trình công tác của Thành ủy và BCĐ QCDC cơ sở tỉnh, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2021; phân công thành viên BCĐ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu, ban hành Quyết định và tổ chức 02 đợt và 04 đoàn kiểm tra, giám sát tại cơ sở đối với 12 TCCS đảng trực thuộc³ theo kế hoạch; sau kiểm tra, giám sát đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định; phối hợp với các Ban của Đảng, các phòng chức năng và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện QCDC cơ sở.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của BCĐ QCDC cơ sở thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các TCCS đảng đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở.

1. Kết quả thực hiện "Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" theo Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Sau khi Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai nội dung kế hoạch đến lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện kế hoạch trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 13/7/2021 về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; HĐND, UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,

³ Đảng bộ Phường Đông Giang, Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị, Chi bộ Công ty Bảo Minh Quảng Trị, Chi bộ Trường THCS Trần Hưng Đạo, Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường Sáng, Chi bộ Công ty TNHH xây dựng và phát triển Nông thôn Quảng Trị, Đảng bộ Ban quản lý Chợ Đông Hà, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Chi bộ Công ty cổ phần tư vấn Miền Trung, Đảng bộ phường Đông Lương, Chi bộ Trường TH Hùng Vương, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển CSHT Quảng Trị.

Đảng ủy các phường cụ thể kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để thực hiện.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã quán triệt, thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “*Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”;

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đa dạng hóa cách thức tổ chức, phát huy dân chủ, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương như Quy định số 01-QĐ/TU ngày 08/4/2017 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 12-QĐ/TU ngày 16/7/2019 về cơ chế gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố có những nhân định, phát biểu trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 20/5/2019 về thực hiện Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

- Thực hiện ký cam kết trách nhiệm trên cơ sở đăng ký những công việc trọng tâm trong năm của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và cấp ủy cơ sở với Ban Thường vụ Thành ủy. Các nội dung đã ký cam kết với Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát chức trách nhiệm vụ được giao, được chú trọng nhằm đảm bảo việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả và đạt kế hoạch đề ra; quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành và quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh..

- Căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện các nguyên tắc của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; thực hiện kiểm tra theo các nội dung Quy định số 101-QĐ/TW, trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên; giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 05 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trong năm, toàn Đảng bộ có 27 đảng viên bị xử lý kỷ luật với hình thức: cách chức 01, cảnh cáo 05, khiển trách 21. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiện toàn, bổ sung BCD, xây dựng ban hành các nội quy, quy chế, quy định để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các khoản thu, nghĩa vụ đóng góp theo quy định. Lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Kết quả thực hiện QCDC ở 9 phường:

- Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, kết quả bầu cử đại biểu HĐND các phường cơ bản đủ số lượng và thành phần cơ cấu. Tiếp tục thực hiện các nội dung của pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ/CP ngày của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Đầu năm, các phường đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan UBND phường theo quy định. Thực hiện việc công khai, niêm yết các Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm, các phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án triển khai trên địa bàn, các chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, giảm nghèo, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo, cận nghèo, trợ cấp xã hội... tại trụ sở UBND, nhà văn hóa các khu phố, hệ thống loa truyền thanh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đã phối hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là các hoạt động tự nguyện, tự quản ở địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố "*Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị*"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác XHH, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, giải quyết; địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, phân công cán bộ, lãnh đạo tiếp công dân theo lịch. Số lượt người được tiếp 270, số lượt người được hướng dẫn, giải thích trực tiếp không ban hành văn bản 217, tổng số đơn thư nhận từ các nguồn 315, số đơn giải quyết thuộc thẩm quyền 218.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát việc triển khai các dự án, công trình phúc lợi trên địa bàn theo tinh thần “ *dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thu hưởng*”. Thành lập 63 đoàn giám sát, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 86 cuộc, giám sát thông qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng 76 cuộc; kết quả công tác phản biện xã hội đã tổ chức thực hiện 13 hội nghị phản biện, gửi 38 dự thảo văn bản phản biện, tổ chức đối thoại trực tiếp 7.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố thực hiện, theo đó UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1538/KH-UBND ngày 26/7/2021 để triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Trên cơ sở Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng trị theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện; UBND các phường đã lập và niêm yết công khai danh sách những đối tượng được hỗ trợ theo quy định nêu trên để nhân dân được biết, đồng thời qua đó cũng để Nhân dân giám sát, phản ánh đối với những trường hợp không đúng đối tượng để có sự điều chỉnh kịp thời. UBND thành phố đã trích nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổng số kinh phí hỗ trợ: 1.783.100.000 đồng cho gần 500 lao động; 27 doanh nghiệp. Rà soát các hộ nghèo, đối tượng khó khăn cần hỗ trợ nhà ở, rà soát, cấp thẻ BHYT đảm bảo cho các đối tượng theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm, thông qua hội nghị, cán bộ, công chức đã

tham gia bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đã thực hiện 08 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra thành phố với số tiền 164.343.081 đồng; kiểm tra 05 đơn vị.

UBND thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống các tiêu chí của đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên. Chỉ đạo Tổ kiểm tra công vụ, công sở của UBND thành phố tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc làm việc. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai về thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch. Tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4 với 53 nhóm thủ tục, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND thành phố tiếp tục duy trì thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động với HĐND, UBNDTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, 9/9 phường thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân, trong năm, thành phố đã tổ chức được 15 đợt tiếp công dân theo quy định. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 92,3%, số vụ việc tồn đọng, kéo dài: có 05 hồ sơ đang giải quyết.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng; thực hiện đảm bảo các chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng...Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 với phương châm nhanh hơn một bước, cao hơn một cấp; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tập trung phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ thành phố đến các phường và xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động. Phát huy vai trò Tổ giám sát cộng đồng trong việc giám sát phòng, chống dịch tại địa bàn khu dân cư. Chính vì vậy thành phố đã luôn kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

3. Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của Doanh nghiệp.

Các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp thực hiện QCDC cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ *Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động và quan hệ lao động*, nhìn chung chủ doanh nghiệp đã thực hiện cơ bản các nội dung về quy chế dân chủ tại nơi làm việc, công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh đến các phòng, ban, tổ, đội sản xuất; các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp để người lao động biết; công khai

các chế độ, chính sách đối với người lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện để người lao động tham gia ý kiến trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị được củng cố, kiện toàn, vai trò của các đoàn thể nhất là tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ được phát huy, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ đầu năm, Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại trực tiếp 15 cuộc, thông qua đó người đứng đầu tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của người lao động, thống nhất trước khi quyết định, thực hiện; đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tạo điều kiện cho người lao động tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, nghe báo cáo công khai tài chính, bàn phương hướng biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, quy định trả lương, công tác thi đua, khen thưởng; được tham gia sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của đơn vị và đóng góp ý kiến vào các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn trong các doanh nghiệp luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tuyên truyền, vận động công nhân, lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, xã hội. Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo quy định. Các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid -19, tổng số kinh phí hỗ trợ: 3,2 tỷ đồng; trong đó: doanh nghiệp: 2,5 tỷ đồng, người lao động: 550 triệu đồng, đối tượng khác: 150 triệu đồng.

III. Đánh giá chung, tồn tại, hạn chế.

1. Đánh giá chung

Năm 2021, BCĐ thực hiện QCDC cơ sở các cấp của thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, pháp lệnh, nghị định, văn bản của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ về quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình; đồng thời, đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang... tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khắc phục những khó khăn, tập trung sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, an sinh xã hội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần động viên nhân dân lao động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021.

2. Hạn chế, yếu kém

- Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản mới về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Một số nơi chưa thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình về công khai dân chủ, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách trong thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid 19.

- Công tác giám sát đầu tư cộng đồng có dấu hiệu chững lại; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở nhiều cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao.

- Việc lấy ý kiến về vấn đề “nóng” trong nhân dân ở một số địa phương còn hình thức; việc tiếp thu, lắng nghe ý kiến người dân chưa đầy đủ, cụ thể.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Lập thành tích chào mừng thành phố Đông Hà được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh và tổ chức công bố Quyết định vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), đón nhận Huân chương độc lập hạng II gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022). Với phương châm “Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng kế hoạch 2022 như sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động”; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực phân công phụ trách; chú trọng các địa bàn, các cơ sở chưa thực hiện tốt.

2. Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp,

địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện QCDC trong lĩnh vực xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo phục hồi, tăng trưởng kinh tế bền vững. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “*về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng*”. Việc thực hiện các chính sách, các đề án, kế hoạch, liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng và phát huy hiệu quả thực chất các mô hình tự quản của nhân dân; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện tốt phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thu hưởng*”. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nơi nhận:

- BCĐ QCDC Tỉnh ủy (để B/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để B/c),
- Thường trực Thành ủy (để B/c),
- Thành viên BCĐ,
- Lưu BDVTU.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN

kiêm

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO



Nguyễn Thị Thanh Hương